



ประกาศจังหวัดพียงง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพียงง

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดพียงง ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๔ ราย ดังนี้


ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นายสุเจต พุ่มพวง	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพียงง โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๒	นางปัทมา คำเนตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพียงง โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒนา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
๓	นางสาวชัตติยา คงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	จังหวัดพียงง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโล๊ะโปีะ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

๔ นายสุธาดา สฤทธิสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จังหวัดพังงา
(ด้านการพยาบาล) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตำบลเกาะปันหยี่
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายเสถียรศักดิ์ นุชประหาร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ผลงานวิชาการของผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. นายสุเจต พุ่มพวง

แพทย์แผนไทย ระดับชำนาญการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ผลงานเรื่อง การศึกษาผลของหัตถเวชกรรมแผนไทย
(นวดแบบราชสำนัก) ต่อการรักษาโรคไหล่ติดในผู้ป่วย
คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา : กรณีศึกษา
แนวความคิดพัฒนาเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
ในการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน



๒. นางปัทมา คำเนตร

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)
ระดับชำนาญการ
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ผลงานเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส
หรือไข้ฉี่หนู (กรณีศึกษา) โรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา
แนวความคิดพัฒนาเรื่อง แบบคัดกรองช่วยในการวินิจฉัยผู้ป่วย
โรคเลปโตสไปโรซิสเบื้องต้น (Lepto score)



๓. นางสาวชัตติยา คงแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)
ระดับชำนาญการ
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไฉะไปะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ผลงานเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(stroke, cerebrovascular disease)
แนวความคิดพัฒนาเรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริการเยี่ยมบ้าน
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน



๔. นายสุธาดา สฤณีสุข

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)

ระดับชำนาญการ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเกาะบันนีย์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ผลงานเรื่อง พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งมะพร้าว

แนวคิดการพัฒนาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ตำบลทุ่งมะพร้าว

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

